

# "ซินเดย์ ฟาร์มมิ่ง เฟรช" ฟาร์มไก่ไข่คนรุ่นใหม่

## เลี้ยงด้วยอาหารออร์แกนิก มั่นใจปลอดภัยทุกฟอง



คุณอิสริยา ลือเทพ หรือ "ซินเดย์" จึงได้ตัดสินใจทวนกระแสความต้องการของครอบครัวที่ไม่ต้องการให้เจ้าตัวเป็นเกษตรกร โดยเริ่มทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ "ซินเดย์ ฟาร์มมิ่ง เฟรช" ขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อน ตั้งใจทำเป็นฟาร์มไก่เนื้อ ก่อนพลิกมาเป็นฟาร์มไก่ไข่ ปัจจุบันมีไก่ไข่กว่า 700-800 ตัว บนพื้นที่ประมาณ 2-3 ไร่ เลี้ยงในรูปแบบกึ่งปล่อยอิสระ (FREE RANGE) คือ มีโรงเรือนนอนและสำหรับพักไข่ ขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ให้ไก่ได้เดินเล่นคุ้ยเขี่ย แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งบางคนก็นิยามว่าเป็นการเลี้ยงไก่ไข่อารมณดี

โดยส่วนมากคุณซินเดย์ก็จะลงไปดูแลด้วยตัวเองแทบทุกกระบวนการ ใน 1 วัน ช่วงเช้าจะเข้ามาทำความสะอาดรางน้ำก่อนเปลี่ยนน้ำ เพราะอาจมีสิ่งปนเปื้อนตกลงไปเวลาแม่ไก่มาเกาะ รวมทั้งให้อาหารวันละครั้งช่วงเช้าในรางยาว ทำให้แม่ไก่ยืนเรียงแถวกินได้แบบไม่ต้องเข้ามารุมแออัด การให้อาหารต้องคำนวณให้เพียงพอสำหรับ 1 วัน หลังจากทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอาหารเรียบร้อยแล้วอาจมีการเดินดูโดยรวมว่าแม่ไก่กินอาหารเพียงพอหรือมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่



"เราไม่ได้ใช้อาหารอัดเม็ดที่ขายตามท้องตลาด แต่ทางฟาร์มจะใช้สูตรอาหารเฉพาะ วัตถุดิบที่ใช้มีทั้งปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และรำข้าวออร์แกนิกจากแปลงที่ได้มาตรฐาน organic Thailand ข้าวโพดออร์แกนิกมาตรฐาน IFOAM รวมทั้งวัตถุดิบที่ทราบที่มาอย่างชัดเจน เช่น เปลือกหอย เปลือกปู ปลาป่น หอยป่นจากประมงพื้นบ้านแม่กลอง นอกจากนี้ยังมีการใช้ดอกไม้ที่มีสีตามธรรมชาติใส่ในอาหารเพื่อช่วยเสริมสร้างสีของไข่แดงแทนการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆ และให้กินสมุนไพร เช่น ฟักทะลายโจร บอระเพ็ด ขมิ้นชันเพิ่มภูมิคุ้มกัน เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อมีอาการป่วยให้เห็นเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนที่มันส่งผลถึงผู้บริโภค"

ทางฟาร์มจะเข้าไปเก็บไข่ทุกวันในช่วงเย็นที่แม่ไก่นอนแล้วหรือช่วงเช้าที่ยังนอนอยู่ ผลผลิตที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนแม่ไก่ทุกวัน ไก่ของทางฟาร์ม 1 รุ่น สามารถให้ไข่ได้นานกว่า 3-4 ปี หลังจากปลดรุ่นก็จะนำรุ่นใหม่เข้ามาตั้งแต่เป็นลูกเจี๊ยบเพราะต้องการอนุบาลให้แข็งแรง สามารถปรับเปลี่ยนให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและอาหารได้ง่ายกว่าการนำไก่สาวเข้ามาเลี้ยง โดยจะเริ่มให้ไข่ตอนอายุประมาณ 21-22 สัปดาห์

ราคาจำหน่ายไข่ไก่เริ่มตั้งแต่ 5-10 บาท/ฟองแล้วแต่ขนาด ช่องทางการจำหน่ายไข่ไก่ของทางฟาร์ม มีทั้งขายส่งจากหน้าฟาร์มและตลาดออนไลน์ โดยทางฟาร์มจะเปิดรับออเดอร์ตลอดทั้งสัปดาห์ ตัดรอบวันอาทิตย์ประมาณ 09.00-10.00 น. เพราะจะทำการจัดส่งให้ทุกวันจันทร์ นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ Young Smart Farmer กาญจนบุรี สร้างช่องทางการขายสินค้าเกษตรหลากหลายชนิดเพิ่มอีกช่องทางผ่านทางแพนเพจ V-Get สินค้าเกษตรปลอดภัย ออนไลน์อีกด้วย

ใครที่สนใจไข่ไก่ปลอดภัยส่งตรงจากฟาร์ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ซินเดย์ ฟาร์มมิ่ง เฟรช SFF Organics Farm โทร. 09-2570-8263



ที่มา : เกษตรกรก้าวหน้า  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564